

สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๕ ก.พ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.

ประธาน : พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
พล.ต.ท.มนูฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร.	<p>๑. ให้ บช.ก. กวดขันจับกุมกรณีตรวจพบการกระทำความผิดทางสื่อสังคมออนไลน์ แล้วรายงานผลให้ทราบ</p> <p>๒. ให้ สท. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ จนท.ตร. ที่เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ตร.</p> <p>๓. ให้ ผู้บังคับบัญชาระดับ สน./สภ. ทุกพื้นที่ ลงไปควบคุมกำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนทุกคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน</p> <p>๔. กำชับ ทุกพื้นที่ กวดขันผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานด้านจราจรในเรื่องของการให้บริการและการอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงโมงเร่งด่วน มากกว่าการกวดขันจับกุม รวมทั้งการนำอุปกรณ์เครื่องมือตรวจจับการกระทำความผิดบนท้องถนนมาใช้ เช่น กล้อง เป็นต้น เพื่อลดการกระทบกระทั่งและการเผชิญหน้ากับประชาชน และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร</p> <p>ข้อสั่งการผ่านระบบการประชุมทางไกล</p> <p>๑. ให้ ภ.จว.ชลบุรี กวดขันจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในทุกรูปแบบ เนื่องจากเกิดเหตุขึ้นบ่อยครั้ง และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดี</p> <p>๒. กำชับ ภ.จว.สงขลา เร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจสอบ DNA กรณีเหตุพบโครงกระดูกมนุษย์ ในพื้นที่ สภ.รัตภูมิ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๐ รวมทั้งเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว</p> <p>๓. กำชับ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี เร่งรัดตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลกรณีพบศพชายไม่ทราบชื่อ ในพื้นที่ สภ.ไชยา เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๐ รวมทั้งเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว</p> <p>๔. ให้ ตชด.ภาค ๔ ตรวจสอบพยานหลักฐานให้ชัดเจนรอบคอบกรณีการกระทำอัตวินิบาตกรรมของ ร.ต.ท.ทวีเดช ทองสวัสดิ์ รอง สว (ป.) กก.ตชด.๔๒ เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๐ รวมทั้งให้ดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยด่วน</p> <p>๕. กำชับ ภ.จว.เชียงใหม่ เร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายเหตุปล้นทรัพย์ ในพื้นที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๐</p>	<p>ผบช.ก.</p> <p>ผบก.ปอท.</p> <p>ผบก.สท.</p> <p>ผบช.น., ภ.๑-๙,</p> <p>ศชต. และ ก.</p> <p>ผบช.น., ภ.๑-๙,</p> <p>ศชต. และ ก.</p> <p>ผบช.ภ.๒</p> <p>ผบก.ภ.จว.ชลบุรี</p> <p>ผบช.ภ.๙</p> <p>ผบก.ภ.จว.สงขลา</p> <p>ผบช.ภ.๘</p> <p>ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี</p> <p>ผบช.ตชด.</p> <p>ผบก.ตชด.ภาค ๔</p> <p>ผบช.ภ.๕</p> <p>ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่</p>

พ.ต.อ.หญิง

วิภา นิธิธรรม

นายตำรวจเวรอำนาจการ ศปก.ตร.

(วิชัญชยากร นิชาบวร)

รอง ผบก.สท.